

EPCO - ถ้าจะพัก ก็ยังต้องรับ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จบกันไปแล้วอีกหนึ่งรุ่น สำหรับ โครงการ UTRADE Investment Academy หรือ UIA. ซึ่งเบิรุ่นที่ 3 แล้ว และลำดับต่อไป จะเป็นรุ่นที่ 4 ต้องกล่าวไว้ตอนนี้ก่อนเลยครับ จะเป็นการรับ นักลงทุนทั่วไป ที่ไม่ใช่พนักงานของ UOBKH นะครับ... เรียกว่า รุ่นนี้ เปิดให้ท่านที่สนใจมาเป็นลูกค้า UOBKH ได้เข้ามาเป็นลูกค้า และได้เข้าเรียน ในรุ่นที่ 4 ได้เลย... งานนี้ มีอะไรอย่างไร ก็ลองไปตามในเฟส ที่เหนือเมฆได้อาภาบางส่วนไปลงไว้ให้ดูนะครับ ที่ facebook ชื่อ เหนือเมฆ ไตเจสท์ โดยทางจะลองย้อน ไปดูรุ่น 1 และ รุ่น 2 ก็ได้นะครับ มีบรรยากาศให้ได้ดู... ส่วน รุ่น 3 ก็ได้ลงไปวันวานแล้ว ตามดูบรรยากาศ และการบริการของทาง UOBKH ไปพลางๆ ก่อนเปิด รุ่น 4 ได้ครับ... ส่วนหุ้นใน บาดตาเซียน ช่วงนี้นั้น ก็จะเป็นหุ้นที่ยังอยู่ในเรื่องหลักๆ ของเหนือเมฆ หรือเหมือนจะกลายเป็นไม้เด็ดของเหนือเมฆไปแล้วเลยก็ได้นะ เรียกว่า เริ่มจะมาถนัดใช้เครื่องมือทางเทคนิคแบบธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา อย่างเส้น MA. นั่นเลยครับ ที่ว่า ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา นั้น เหนือเมฆมองว่า เรื่องของ MA. ไม่ว่าจะ เป็น EMA. หรือ SMA. ก็ตาม มันสามารถ จะแตกแขนงไปได้อีกเยอะ ใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะ เป็นแบบ เล่นสั้นมาก เล่นถึงกำไร เล่นระยะกลาง หรือ จะเอาไปใช้มองระยะยาวๆ ได้สบายๆ ไม่ว่าจะ หุ้นใหญ่ หุ้นกลาง หุ้นเล็ก ใช้ได้หมด... จะคิดใช้เส้นระยะใหม่ๆ ที่ในตำราไม่เคยบอก ก็ยังได้ ถ้ารู้หลักการ หรือ รู้แนวทางการวิเคราะห์เรื่องของ MA. อย่างเข้าใจ... ลองดู ว่าท่านเคยใช้เครื่องมืออื่นๆ แล้วลองมาใช้เรื่อง MA. ในรูปแบบต่างๆ ท่านจะรู้เลยว่า อะไรง่ายแบบนั้น

ดูตามเกม... มองในเรื่องของการเล่นที่ผ่านมา วันนี้ จะไม่ไปไหนเลย หรือเรียกว่า จะพัก จะอ่อนตัว จะแกว่งตัว ในกรอบแคบๆ ได้ทั้งนั้น แต่จะขึ้นต่อ ก็ไม่แปลก ... ยังไงเสีย ก็ยังน่าสนใจอยู่ดี

แนวรับ : ... 7.35-7.20 ถ้ามีให้เห็น ก็ยังน่าเก็บ หลุด 7.00 นั่นคือ **ไม่สวย**
เป้าหมาย : ... เล่นสั้น 7.70-7.80 หรือ อาจถึง 8.0 แต่มองยาว 12.0-13.0

Price Chart...(EPCO)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น EPCO... จริงๆ แล้ว ถ้าจะมองตรงนั้นนั่น หรือมองแค่ภาพนั้นนั่น ตามหลักวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ เหนือเมฆใช้... จะบอกได้เลยว่า กองทัพหน้า ของภาพ มาทำหน้าที่กันครบ แถมถ้าจะลองเข้าไปดูในภาพใหญ่ ก็ยังคงเห็นว่า แม้ทัพ Trend นั้น ก็ยังทำหน้าที่อย่างดี... จึงเป็นอันว่า หุ้น EPCO อาจจะดีทั้ง เก่งกำไรเป็นรอบ ตามแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นของระยะกลางถึงยาว ก็ยังได้.. เส้น MA. แบบนี้ ไม่ต้องกล่าว... ส่วน Price Pattern ที่เห็นในภาพนั้นนั่น ถ้าใครไม่ชำนาญ อาจจะมองไม่เห็น แต่เหนือเมฆบอกว่า จะมีรูปแบบ อดสามเหลี่ยมอยู่นะ แล้วลองไปหาเป้าหมายของ รูปแบบตรงสามเหลี่ยมดู จะได้เป้าเล่นสั้น หรือ เล่นรอบไม่ยากครับ (ฝึกอ่านดู)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคีย ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำให้ลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน